
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. สถานการณ์โควิด 19 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา ที่
จะพบการระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยขณะนี้พบมากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน มีกิจกรรม
ทางสังคม และมีโอกาสที่นำเชื้อไปติดคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สงูอายุ อีกทั้งพบว่าคนท่ีไม่เคยติดเช้ือมาก่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ี
มีโอกาสติดเชื้อได้ คนที่เคยติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ วัคซีนมีประโยชน์ช่วยลดการป่วยและเสียชีวิต ขอให้ลูกหลานพา
ผู้สูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีน 
      2. แนวทางเฝ้าระวังโควิด 19 แพร่ระบาด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand 
     -กรมอนามัย เผยแพร่คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา และแนวทาง
การเฝ้าระวัง 1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 2. พิจารณาสวมหน้ากาก กรณีอยู่ในสถานที่มีคนแออัด อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก 3.ไม่ควรสวมหน้ากาก กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ 
ขณะเล่นกีฬา ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะเรียนวิชาที่ต้องอ่านสีหน้า อ่านปาก และอยู่ในห้องเรียนที่มีการระบายอากาศดี       
4. รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นตามคำแนะนำ สธ.  5. ประเมินความเสี่ยงตนเอง ถ้าเสี่ยงสูง มีอาการ ปรึกษาหน่วยบรกิาร
สาธารณสุข 
     3. พิจิตรโควิดพุ่ง 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
     - นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา นพ.สสจ.พิจิตร เปิดเผยว่า ระยะนี้พบผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น เฉลี่ยวันละ 30-40 ราย หรือ
สัปดาห์ละกว่า 400-500 ราย  พบมากขึ้นในกลุ่มวัยเรียน ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากาก
อนามัย และไม่เว้นระยะห่าง รวมถึงในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่วนผู้ป่วยนอนรักษาในรพ.พิจิตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ประมาณสัปดาห์ละ 40-50 เตียง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนัก แต่ยืนยันว่าเตียงมีเพียงพอ พร้อมขอให้ประชาชนป้องกันตนเอง 
ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงอยู่ในพ้ืนท่ีแออัด หมั่นล้างมือบ่อยๆ 

- 

          กัญชา  

นโยบายนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. มติชน 
     - นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี หรือหมอเดชา ผู้ทำน้ำมันกัญชาสกัด (ตำรับหมอเดชา) กล่าวถึง
กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีนโยบายนำกัญชากลับไปเป็นสิ่งเสพติดว่า นายพิธาเคยพูดเองว่ากัญชาติด
ยากกว่าเหล้า บุหรี่ กาแฟ เพราะฉะนั้นเมื่อสังคมยอมให้ยาเสพติดที่เป็นเหล้าออกมาจำหน่ายได้ในการสันทนาการ ทำไมไม่
เอากัญชาเป็นยา แล้วมีกฎหมายควบคุมเหมือนกับเหล้า แม้จะบอกว่าหมอใช้กัญชาได้ แต่เมื่อกัญชาเป็นยาเสพติดจะไม่มีหมอ
นำมาใช้ ชาวบ้านก็จะใช้กัญชารักษาไม่ได้ ถ้ากัญชาเป็นยาเสพติด เป็นการตัดโอกาสของคนป่วย แต่กลับไปส่งเสริมเหล้า บุหรี่ 
ทีม่ีแต่โทษ    
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
     -นายสนธิ ลิ้มทองกุล เตือนความจำ พิธาเคยเดินรณรงค์ปลดล็อกกัญชา บอกติดยากกว่ากาแฟ ต้องทำให้เสรีขึ้น เปิด
โอกาสให้คนป่วยเข้าถึง แถมย้ำศีลธรรมสำคัญกว่ากฎหมาย มาวันนี้กลับคำต้องให้เป็นยาเสพติด แค่เรื่องกัญชายังโกหกหน้า
ตาย เรื่องอื่น ๆ ประชาชนจะเช่ือได้หรือ 
 
 
 
 
 

= 

ประจำวันที่ 
5 มิถุนายน 2566 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ยกระดับ รพ.วชิระภูเก็ต รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ ,กรุงเทพธุรกิจ, acnews, linetoday, news1live 
thebangkokinsight, ch3) 
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า รพ.วชิระภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลดำเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก วงเงิน 72.27 
ล้านบาท ขณะนี้การออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคา
กลางและจัดทำ TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.นี ้
       ด้าน นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า รพ.วชิระภูเก็ต มีศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา อาทิ 
ศูนย์หัวใจอันดามัน พร้อมห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยผู้ป่วยฟ้ืนตัวไว กลับบ้านได้เร็ว, ศูนย์ส่องกล้อง, ศูนย์การรักษาด้วยออกซิเจน
ความดันบรรยากาศสูง ตลอดจนเป็นศูนย์อำนวยการรับแจ้งเหตุ ศูนย์สั่งการและศูนย์ประสานการส่งต่อทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดสอนนวดไทยหลักสูตร 372 ชั่วโมง  
สำหรับในปี 2567-68 มีแผนพัฒนาศูนย์รังสีรักษาอันดามัน ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในจ.ภูเก็ตและโซนอันดามันอย่างครบ
วงจร และเพิ่มห้องผ่าตัดจากเดิม 15 ห้อง เป็น 26 ห้อง เพื่อรองรับบริการผ่าตัดทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 1.3-1.5 หมื่นราย/ปี 
ตลอดจนเพิ่มห้องผ่าตัดไฮบริดอีก 1 ห้อง และห้องตรวจสวนหัวใจอีก 1 ห้อง รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 พันราย/ปี 

 

สธ.วางแนวทางดูแลแพทย์ชดใช้ทุน 
     สื่อทีน่ำเสนอ (เพ่ิมเติม) : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ) 
     - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการประชุมเพื่อวางแนวทางดูแลแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใชทุ้น
รัฐบาล กับรพ.ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ 116 แห่ง โดยให้กำชับทุกแห่งให้ความสำคัญ 2 ส่วน คือ 1.ความเปน็อยู่
ทั้งเรื่องที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก 2.การเพิ่มพูนทักษะ ต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่แพทยสภากำหนด จัด
แพทย์ประจำดูแลควบคู่ทุกเวร โดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะมีการส่งข้อมูลข้อดีข้อเสียที่ได้รับมาให้ ผอ.ร.พ.รบัทราบด้วย   
สำหรับแพทย์ที่จะออกไปปฏิบัติชดใช้ทุนมี 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มแพทย์โครงการที่สธ.ร่วมผลิต รวมถึงแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์
หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งกระจายโควตาไว้ในแต่ละเขตสุขภาพแล้ว และ 2.กลุ่มแพทย์ใช้ทุนโครงการทั่วไป ที่ผลิตโดย
สถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท.)  
     สื่อทีน่ำเสนอ  : Facebook 
     -เพจสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน โพสต์ข้อความว่า ข่าวการขาดแคลนแพทย์จากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้  มีเนื้อหาคลิปที่
กระทรวงสาธารณสุขได้ไปสอบถามแพทย์ใช้ทุนในห้องฉุกเฉินว่า "ไหวไหม" แต่ได้รับคำตอบเพียงการพยักหน้าสั้นๆ  และ
คำตอบจากรองปลัด สธ.ที่ว่า จะเติมเต็มเพื่อลดความขาดแคลนของโรงพยาบาลชุมชน แก้ไขปัญหาได้ไม่ต่ำกว่า 90% ทาง
สหภาพอยากถามว่า จำนวนเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว คำนวณจากสูตรใด รวมภาระงานและชั่วโมงการทำงานของแพทย์ด้วยหรือไม่ 
รวมไปถึงจากการแก้ไขด้วยการให้แพทย์ใช้ทุนปี 2, 3 เข้ามาแก้ไขความขาดแคลนของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ จะช่วยลดความ
ขาดแคลนได้หรือไม่ กังวลว่าการแก้ไขท่ีไม่ตรงจุดจะยิ่งทำให้แพทย์ใช้ทุนลาออกเร็วข้ึนกว่าเดิม 

- 

สธ.ร่วมมือพัฒนาบัณฑิตแพทย์ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)  
     -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็น
โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์  ระหว่างก.สธ.และม.เกษตรศาสตร์ เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ที่ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 และ รพ.ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร เขต
สุขภาพท่ี 8 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย 

 

โรคไข้เลือดออก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (sondhitalk,thebangkokinsight, linetoday, ch3, ch7  ) 
     - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวคาดการณ์ว่าไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งปีนี้ตามวงรอบ
ของปีที่จะระบาด รายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 พ.ค.2566 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โดยพบผู้ป่วย 18,173 ราย 
เสียชีวิต 15 ราย อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 5-14 ปี จ.ที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดในเดือน พ.ค.คือ ตราด น่าน จันทบุรี 
แม่ฮ่องสอน และระยอง ตามลำดับ ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยประมาณ 2-7 วัน 
ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
และเบื่ออาหาร ส่วนใหญ่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ต่อมาไข้จะลดลงในระยะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดภาวะช็อกและ
เสียชีวิตได้ ซึ่งลักษณะอาการบางอย่างของโรคไข้เลือดออกอาจมีอาการคล้ายกับโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนสังเกตอาการ
ป่วยของคนในครอบครัว และไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ 

- 
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      ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีคร.กล่าวว่า สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 
15 ปี ส่วนใหญ่คือเด็กมีภาวะอ้วน รองลงมาคือไปรับการรักษาล่าช้า และได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs ขณะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเด็กวัยเรียน จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทั่วประเทศทำความสะอาดโรงเรียน จัดการขยะเก็บกวาดเศษใบไม้ทำให้
สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง พร้อมท้ังกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลายทุกสัปดาห์ 
       สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, news1live ) 
     -สสจ.ชลบุรีเตือน 2 อำเภอคือ อ.สัตหีบ และ อ.ศรีราชา รับมือสถานการณ์ไข้เลือดออก หลังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงถึง
ระดับเข้าเกณฑ์เปิด EOC เผยตัวเลขผู้ป่วยทั้งจังหวัดตั้งแต่ต้นปี 66 ถึงต้นเดือน มิ.ย. มีจำนวน 783 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบ
กลุ่มนักเรียนป่วยมากสุด 
สธ.ผลักดันการแพทย์แผนไทย 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเป็นศูนย์เวลเนส(Wellness Center) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 ประเภท ได้แก่ 1.ที่พักนักท่องเที่ยว 
2.ภัตตาคาร (ร้านอาหาร) 3.นวดเพื่อสุขภาพ 4.สปาเพื่อสุขภาพ 5.สถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี  
รวม 14 แห่ง 
    นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า แผนขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570)  มีเป้าหมายสำคัญคือ 1.ประชาชนเช่ือมั่น โดยมีการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น
จาก 1.48% เป็น 15% 2.บริการเป็นเลิศ โดยเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เมื่อเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจาก 
4.58% เป็น 20% และ3.ภูมิปัญญาสร้างคุณค่า โดยมีการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 ล้านบาท และเป็น 1 
ใน 3 ของเอเชีย ภายในป2ี570 

- 

ข่าวปลอม 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - ตามที่มีภาพปรากฏว่า ง่วงนอนหลังทานอาหาร เป็นอาการของน้ำดีอุดตัน รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบและ
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันตามข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา โดยอาการที่บ่งช้ี
ภาวะน้ำดีอุดตันคือ อาการตาเหลือง ตัวเหลือง ไม่ใช่อาการง่วงนอนหลังทานอาหาร 

- 

เจ้าหน้าที่ รพ. ร้อยเอ็ดถูกรางวัลที่ 1บริจาคอวัยวะและดวงตา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnews, linetoday) 
     -น.ส.ศิริกัญญา กาญจนพิมาย อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่นโยบายและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์ 12 ล้าน
บาท ตัดสินใจบริจาคอวัยวะและดวงตา เชื่อดวงเฮงเพราะทำความดี  โดยนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ได้
เดินทางมารับมอบการบริจาคอวัยวะและดวงตา จาก น.ส.ศิริกัญญา ให้กับสภากาชาดไทย 

 

อัตราการเกิดของญ่ีปุ่น ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday) 
     -กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า อัตราการเกิดของญี่ปุ่น ในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 
770,000 คน ลดลงจากปีก่อนหน้า ราว 40,800 คน ซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และเป็นปีแรกที่มีจำนวนเด็กทารกเกิดใหม่ 
ต่ำกว่า 8 แสนคน ซึ่งเป็นผลจากชาวญี่ปุ่นชะลอการมีบุตร เนื่องจากความกังวลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  
ขณะที่ นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ เตรียมทุ่มงบประมาณราว 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจูงใจให้คนหนุ่มสาวเพิ่มสมาชิก
ครอบครัว อาทิ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากครรภ์ ค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงเพิ่มวันลาสำหรับการเลี้ยงดูทารกแรก
เกิด เพื่อเพ่ิมอัตราการเกิดของญี่ปุ่น ในช่วง 3 ปี นับจากน้ี 

 

ออสซี่เตือนระวังไข้กาฬหลังแอ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuathai 
     - กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวส์เซาท์เวล ของออสเตรเลีย แจ้งเตือนระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น หลังจากมีรายงานพบผู้ป่วย 3 
เสียชีวิต 1 ราย โดยรัฐนิวเซาท์เวล พบผู้ป่วยโรคโรคไข้กาฬหลังแอ่นสะสม 19 รายแล้วในปีน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเช้ือโรค
ไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ B 

- 

 


